

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018

Thực hiện Công văn số 1527/SNV-VP ngày 28/9/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; UBND huyện Nga Sơn báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Thực hiện Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, huyện Nga Sơn đã tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức các nội dung “Năm dân vận chính quyền”.

Qua công tác quán triệt các nội dung về công tác dân vận đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, chán chĩnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận chính quyền của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã xác định rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và xây dựng lề lối, tác phong làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mới; lồng ghép tại các hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức của huyện nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình về công tác dân vận chính quyền của cơ quan, tích cực phát huy quyền làm chủ trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các phong trào thi đua; phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng cơ quan kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu; phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kỷ luật, kỷ cương nề nếp, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên; trong thực thi chức trách nhiệm vụ đã sâu sát nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; không quan liêu

cửa quyền, không gây phiền hà cho nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2. Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

* Thực hiện công tác dân vận gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo dân sinh.

Theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, UBND huyện đã đề ra các chương trình, giải pháp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng các giải pháp đặt biệt quan tâm đến giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết quả 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng giá trị sản xuất (GDP) ước đạt 13,5%; giảm tỷ trọng các ngành Nông nghiệp, tăng các ngành sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại:

+ Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng. giá trị sản xuất ước đạt 1.306 tỷ đồng (giá CĐ2010), đạt 74.6% KH, tăng 9.2% CK.

+ Giá trị xuất khẩu ước đạt 93,2 triệu USD, tăng 0.4%CK, đạt 84.72% KH. Chỉ đạo thành lập mới 39 doanh nghiệp, đạt 65%KH.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng đã triển khai đảm bảo chất lượng: Kè sông Hưng Long gắn với chỉnh trang môi trường, đường Từ Thức kéo dài đầu nối với tỉnh lộ 527B-Nga Yên, đường Tuần Phương đi Trạm Điện, một số tuyến đường để khai thác quỹ đất, hạ tầng khu dân cư phía bắc sông Hưng Long (Trại cá);

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đầu năm ước đạt 1.282 tỷ đồng, tăng 7%CK, đạt 75,41%KH.

+ Các ngành dịch vụ, tín dụng ngân hàng tiếp tục có bước phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.156 tỷ đồng, tăng 15,4%CK.

+ Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 169,751 tỷ đồng, bằng 103,8% CK, đạt 60,6% kế hoạch.

+ Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các xã Nga Điền, Ba Đình, Nga Thiện, Nga Nhân và Nga Thắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. phấn đấu về đích nông thôn mới trong Quý IV/2018 nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 20/26 xã.

+ Công tác xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội như: phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt nam anh hùng, người có công với nước và các hoạt động từ thiện, cứu trợ xã hội được các cấp chính quyền của tỉnh hết sức quan tâm, triển khai kịp thời có hiệu quả; đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng 20 nhà cho các đối tượng chính sách. Đến nay 100% hộ gia đình chính sách, người có công với nước có mức sống được cải thiện, nâng cao hơn năm trước; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 3,43%, giảm so với năm 2017 là 1,42%; qua đó góp phần ổn định đời sống nhân dân, đặt biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

* Công tác dân vận gắn với việc phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí.

Trong năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp có nhiều biện pháp để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo như: cơ sở vật chất trường lớp

được đầu tư từ nhiều nguồn vốn, các chương trình mục tiêu, các dự án tiếp tục triển khai để nâng cao chất lượng dạy và học ở các ngành học, cấp học. Hiện nay, toàn huyện có 87 trường học: 27 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 25 trường THCS, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở, 4 trường THPT phổ thông, 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 1 trung cấp nghề. Chất lượng dạy và học được chú trọng; các cấp học thực hiện tốt cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, sáng tạo” và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tỷ lệ huy động trẻ em đủ độ tuổi ra lớp đạt 99,9%.

Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, chủ động triển khai tốt các chương trình y tế cộng đồng, chú trọng phòng chống các dịch bệnh nhất là không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn, công tác truyền thông dân số, bảo vệ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hoá gia đình được tăng cường có hiệu quả; công nhận 02 đạt xã chuẩn Quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020, đạt 50%KH; tỷ suất tăng dân số tự nhiên là 3,5%, giảm 0,6%CK, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 14,3%, tăng 0,1%CK.

* Lĩnh vực an ninh chính trị ổn định và được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính

* Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trong 9 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện đã được cấp uỷ chính quyền huyện và các xã, thị trấn thực sự quan tâm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong giải quyết TTHC cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi, giảm chi phí cho tổ chức, công dân. Tại UBND huyện đã thực hiện cắt giảm bình quân 30% thời gian giải quyết TTHC, trong đó có thủ tục cắt giảm tới 70% thời gian giải quyết.

Tại UBND các xã, thị trấn cơ bản giải quyết TTHC cho tổ chức công dân đúng hẹn (có thủ tục sớm hẹn).

* Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tại UBND huyện đã ứng dụng phần mềm hỗ trợ giải quyết TTHC. Cán bộ, công chức cơ quan có thể truy cập mạng để xử lý mọi lúc, mọi nơi. Đối với tổ chức, cá nhân có điều kiện truy cập Internet, có thể tra cứu kết quả giải quyết TTHC ở bất cứ nơi nào có Internet mà không phải đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để sử dụng thiết bị quét mã vạch. Tại UBND huyện đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, mức độ 2 thuận lợi cho tổ chức, công dân khi cần giải quyết TTHC

* Việc công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC

Tại Bộ phận một cửa của 27 xã, thị trấn và Trung tâm hành chính công huyện đã công khai, minh bạch TTHC, niêm yết đầy đủ bộ TTHC, bảng thu phí, lệ phí trên bảng, khung bạt, trên giấy A3 và trên cổng thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tra cứu.

* Phong trào dân vận khéo:

Năm 2018, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân

vận khéo” tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều mô hình dân vận khéo có hiệu quả tiếp tục được duy trì và phát triển. Đặc biệt phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Dự kiến trong quý IV năm 2018 có 6 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, duy trì những mô hình dân vận khéo hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa- xã hội. Một số hoạt động dân vận khéo được triển khai thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư...

Các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiêu biểu như các mô hình, điển hình: Dòng họ tự quản về ANTT; xóm tự quản bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển,...

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; mô hình xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn có đông đồng bào công giáo...

4. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ.

*** Kết quả thực hiện tinh giản biên chế**

Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 9 tháng đầu năm 2018 huyện Nga Sơn đã thực hiện tinh giản biên chế cho 11 cán bộ, công chức, viên chức.

*** Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ**

Huyện Nga Sơn đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định theo nguyên tắc không để chức năng, nhiệm vụ nào chồng chéo, trùng lặp chưa rõ hoặc bỏ sót, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt trong quản lý, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý.

5. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội...; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý cán bộ, công

chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chấp hành thời gian làm việc, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

6. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong 9 tháng năm 2018, Cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đã quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBND huyện giao cho Thanh tra huyện thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ nhằm lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, phê bình của nhân dân; chủ động phối hợp với các cơ quan, phòng ban trong việc giải quyết và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan ngành có liên quan giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở khi có phát sinh. Kết quả 9 tháng đầu năm, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, đơn vị chuyên biến tích cực, các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời; Thủ trưởng cơ quan, ngành, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn đã tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hầu hết các vụ việc phát sinh đều được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp.

7. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức Chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

Trong năm qua, công tác phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được các cấp, các ngành quan tâm và đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Kết quả thực hiện công tác giám sát ở cấp huyện: Tập trung vào các nội dung: Giám sát việc Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trồng trọt, gia trại; Giám sát việc thực hiện quy trình, điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; việc huy động các nguồn đóng góp của nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; việc triển khai thực hiện pháp luật Bảo vệ môi trường ở khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, thị trấn; việc thực hiện thu các khoản đóng góp trong các nhà năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện Nga Sơn; việc tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân. ...

Kết quả thực hiện công tác giám sát cấp xã: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 27 xã, thị trấn đều tổ chức được các cuộc giám sát theo đoàn tập trung ở các nội dung: Giám sát việc thu, chi quỹ làng văn hóa; việc huy động sức đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện cơ chế kích cầu trong xây dựng nông thôn mới của UBND xã; Việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, người có công; việc thực hiện vệ sinh môi trường, VSATTP ở các khu dân cư; việc cấp kinh phí hoạt động cho MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và khu dân cư; Việc thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách của trường học; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện tiếp công dân, giải

quyết khiếu nại, tố cáo; việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo và danh hiệu gia đình văn hóa.

Sau giám sát, đã có thông báo kết quả gửi đến các đối tượng được giám sát và cấp có thẩm quyền. Trong đó chỉ ra vấn đề hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục.

Kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát: Sau khi nhận được thông báo kết quả giám sát và các kiến nghị của MTTQ, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã cơ bản tiếp thu và có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là những vi phạm

- Về hoạt động phản biện xã hội, được MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, đã tập trung vào việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia góp ý vào dự thảo các nghị quyết, chương trình, đề án, dự án của HĐND, UBND huyện về phát triển kinh tế-xã hội, các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các văn bản về quản lý và phát triển nguồn nhân lực của địa phương; đề án, dự án thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của Nhân dân...

Qua phản biện, góp ý của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng pháp luật, xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách, các dự án ngày càng sát với thực tiễn và đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về kết quả đạt được.

Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm triển khai thực hiện Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; đồng thời quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận chính quyền đã gắn chặt đã tạo sự gắn gũi giữa chính quyền với nhân dân, qua đó vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức được nâng lên. Công tác sắp xếp, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt, luân chuyển cán bộ được thực hiện công khai, nghiêm túc.

Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo tiếp nhận và trả kết quả thuận lợi, nhanh gọn các TTHC của công dân, tổ chức.

Thực hiện tốt chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và những bức xúc của nhân dân được quan tâm, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

Việc triển khai học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách có liên quan đến công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị

còn chậm; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết ở một số nơi làm chưa tốt, còn biểu hiện làm luớt hoặc làm ghep với các nội dung khác dẫn đến tính hiệu quả chưa cao.

Một số đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức vẫn chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và các biện pháp tổ chức công tác dân vận của cơ quan, đơn vị mình, nên quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác này còn nặng về hành chính, xem nhẹ việc vận động thuyết phục.

Một số đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các dự án về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như: lĩnh vực xây dựng cơ bản, các công trình giao thông, cầu đường, các chính sách an sinh xã hội... thiếu sự giám sát của nhân dân, làm cho chất lượng các công trình thấp, kéo dài thời gian thi công, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, làm cho lòng tin của nhân dân bị giảm sút.

Sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị có lúc chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của chính quyền cấp trên và cấp dưới về nội dung công tác này đôi khi còn chậm, chưa kịp thời và thực hiện thiếu nghiêm túc.

*** Nguyên nhân tồn tại:**

Nhận thức về mục đích, yêu cầu và các giải pháp trong thực hiện công tác dân vận của một số cơ quan chưa thật sự đầy đủ và sâu sắc. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt và biện pháp tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa thường xuyên và sâu rộng, nên một số cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm về công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị mình.

Công tác cải cách hành chính tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu, song chưa thật sự đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Một số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước còn có biểu hiện xa dân, vi phạm Quy chế dân chủ, gây mất lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Các ngành, các cấp chính quyền bám sát nhiệm vụ chính trị đã được phân cấp, quản lý, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đã đề ra, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

2. Các cấp, các ngành cần đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà cho nhân dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền.

Các cơ quan, đơn vị phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính.

4. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa nội dung này vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thi đua hằng năm.

5. Thực hiện tốt quy định về chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của công dân ngay khi vụ việc mới phát sinh, không để vụ việc kéo dài dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp, tăng cường đối thoại với nhân dân.

6. Tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các âm mưu bạo loạn của các thế lực thù địch, các vụ việc tiêu cực, các tệ nạn xã hội làm mất lòng tin của nhân dân, đồng thời phát động nhân dân tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc những cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm.

7. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và giám sát, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xem đây là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện công tác Dân vận của chính quyền năm 2018 trên địa bàn huyện Nga Sơn./. *thư*

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (B/c);
- Lưu: VT, NV

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Quyết

Nga Sơn, ngày 09 tháng 10 năm 2018

PHỤ LỤC SỐ LIỆU

(Kèm theo báo cáo đánh giá “Năm dân vận chính quyền” 2018)

Stt	Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 (%)	Xây dựng nông thôn mới năm 2018 (tính đến ngày 30/10/2018)		
		Số xã/tổng số xã, thị trấn	Số xã đạt nông thôn mới	Tỷ lệ
Huyện Nga Sơn	3,43%	26/27	15	57,6%

Thực hiện cải cách hành chính					
Số thủ tục hành chính được cắt giảm	Tỷ lệ giảm thủ tục hành chính so với năm 2017(%)	Số điều kiện kinh doanh được cắt giảm	Tỷ lệ giảm điều kiện kinh doanh so với năm 2017(%)	Số dịch vụ công trực tuyến	Số đầu mối/tổng số đầu mối trực thuộc cấp huyện đánh giá sự hài lòng
77	38,5%		-		20/28

Kết quả tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ				Thanh tra, kiểm tra công vụ		
Số biên chế công chức tinh giản so với năm 2015	Số biên chế viên chức tinh giản so với năm 2015	Số đầu mối cơ quan, đơn vị được sắp xếp	Số đầu mối trực thuộc cấp huyện (cấp bộ) giảm so với 2015	Số cuộc	Số cơ quan, đơn vị được kiểm tra	Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý
5	9					

Tiếp dân định kỳ và đột xuất			Đôi thoại định kỳ và đột xuất			Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo		
Số cuộc	Số lượt người dân	Số cuộc tiếp dân của chủ tịch UBND huyện	Số cuộc	Số lượt người dân	Số cuộc tiếp dân của chủ tịch UBND huyện	Số vượt cấp	Số đúng thẩm quyền đã giải quyết	Đạt tỷ lệ (%)
342	390	17	02	02	01	0	10	100%